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สวัสดีประชาคมชาวมหิดลทุกท่าน

 ในเดือนกันยายนนี้มีวันที่สำาคัญสำาหรับเราชาวมหิดลทุกคน	คือ	 วันมหิดล	ตรงกับวันที่	
24	กันยายน	ของทุกปี	 ขอให้พวกเราทุกคนน้อมนำาพระราโชวาทของสมเด็จพระราชบิดา	 “ขอให้ 

ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง 

ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”	มาใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตกันนะครับ

 หลงัจากมขีา่วดเีกีย่วกบัฐานเงนิเดอืนและกองทนุสำารองเลีย้งชพีกนัไปแลว้	สภาคณาจารย์
ก่อนจะหมดวาระก็ยังติดตามเกี่ยวกับการจัดทำาประกันสุขภาพแบบกลุ่มของมหาวิทยาลัยอย่าง 
ใกล้ชิด	ซึ่งรอผ่านการอนุมัติและคาดว่าจะสามารถเริ่มได้ในวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2567	ซึ่งประกัน
สุขภาพแบบกลุ่มนี้	เป็นสิ่งที่สภาคณาจารย์ผลักดันมาตั้งแต่เริ่มวาระซึ่งจะเพิ่มความสะดวกในการ 
เข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก	และมีวงเงินในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	หากได้รับการ
อนุมัติแล้วจะนำารายละเอียดมาเสนอแก่ท่านครับ

 สว่นขา่วอพัเดทอกีขา่วหนึง่คอื	สภามหาวทิยาลยัอนมุตัใิหก้ำาหนดคา่ธรรมเนยีมเหมาจา่ย	
14	 ทางเลือก	 ซึ่งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละส่วนงานสามารถเลือกได้ตามความ 
เหมาะสม	และสามารถเลือกลดหย่อนให้นักศึกษาในหลักสูตรของท่านได	้

 พบกันใหม่ฉบับหน้า	 กับภาพบรรยากาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 ประจำาปี 
การศึกษา	2565	ของมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
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สรุปการเสวนาวิชาการสรุปการเสวนาวิชาการ
เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม 

เพื่อการสร้างโอกาสและความยั่งยืน” เพื่อการสร้างโอกาสและความยั่งยืน” 

Ep. 4 : Digital Transformation กับการวิจัยและพัฒนา Ep. 4 : Digital Transformation กับการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อสนับสนุนการจัดการคาร์บอนสำาหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการคาร์บอนสำาหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

			วิทยากร	
	 					คุณฉัตรชัย	คุณปิติลักษณ์				รองผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	(DEPA)
	 					ดร.เฉลิมรัฐ	นาควิเชียร									ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท	GMO	Z.com	NetDesign	Holding
	 					ดร.เดวิด	มกรพงศ์	 								ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท	เสนโนเวท	เอไอ	จำากัด	และ
	 	 	 	 								บริษัท	อาร์แอนดี	เสิร์ช	อินโนเวชั่น	แอนซัพพลาย	จำากัด	

			ดำาเนินการเสวนา	โดย
	 					ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กิตติชัย	ราชมหา	กรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย	สภาคณาจารย์	

         สรุปการเสวนาฯ โดย          สรุปการเสวนาฯ โดย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาณัฐชัย ม้ายอุเทศ และ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.อาณัฐชัย ม้ายอุเทศ และ 
  ศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์   ศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ 
  กรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย   กรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
  สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล  สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

	 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป	ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรับมือและการออกนโยบายท่ีสำาคัญต่าง	ๆ	
โดยเฉพาะด้านดิจิตอลทรานฟอร์เมชั่นกับการวิจัยและการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการจัดการคาร์บอนสำาหรับ 
ภาคธรุกิจและอตุสาหกรรม	สภาพแวดลอ้ม	การรบัมือกับการจดัการคารบ์อนเพือ่ลดปัญหาเรอืนกระจก	จงึเป็นทีม่า
ของการจัดเสวนาวิชาการ	 เรื่อง	 “Digital Transformation กับการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการจัดการ
คาร์บอนสำาหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม”	ในครั้งนี้	
	 คุณฉัตรชัย	 คุณปิติลักษณ์	 บรรยายเก่ียวกับนโยบายจากภาครัฐและแนวโน้มการสนับสนุนการลงทุน	 
โดยเปิดประเด็นว่า	งานวิจัยจากหลายแห่งชี้ให้เห็นถึง	Megatrend	หลักในปัจจุบัน	5	ด้าน	ซึ่งมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่	ได้แก่
	 1.	การเปลี่ยนอำานาจทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเร็ว	ๆ	นี้	กลุ่มประเทศ	E7	(Emerging	countries	7	ประเทศ)	
ได้แก่	จีน	อินเดีย	อินโดนีเซีย	บราซิล	รัสเซีย	เม็กซิโก	ตุรกี	
	 2.	การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ	Global	warming	และการขาดแคลนทรพัยากร	ซึง่มปัีจจยัสำาคญั	
คือ	การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว	
	 3.	การเกิดขึ้นของ	IoT	(Internet	of	Things),	ML	(Machine	learning)	และ	AI	(Artificial	Intelligence)	 
มีบทบาทสำาคัญเพิ่มขึ้น
	 4.	การเพิ่มประชากรของประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	(Over	population)	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
และสังคม	การเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุอย่างรวดเร็ว
	 5.	การขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำาให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

	 องค์กรที่สำาคัญ	ๆ	ทั่วโลกได้กำาหนดจุดมุ่งหมายสำาคัญ	คือ	การลดก๊าซเรือนกระจก	 โดยหวังว่า	อุณหภูม ิ
ผิวโลกควรจะสูงขึ้นไม่เกิน	2	องศาเซลเซียส	 เมื่อเทียบกับก่อนอุตสาหกรรม	ประเทศไทยก็ได้ประกาศว่าจะไม่มีการ
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ปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(Carbon	neutral)	ในปี	2065	และในอนาคตจะมีกฎระเบียบเพิ่ม	จึงทำาให้องค์กรมีการพัฒนา
ค้นคว้าเพื่อลดคาร์บอน	เพื่อนำาไปสู่	Net	Zero	ในปี	2065	
	 ในวันที่	1	ตุลาคม	2566	ผู้ส่งออกสินค้า	7	กลุ่มหลัก	เหล็ก	และเหล็กกล้า	ปูนซีเมนต์	ปุ๋ย	ไฟฟ้า	ไฮโดรเจน	
ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำาอื่น	ๆ	 ต้องมีการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้น	 ก่อนนำาสินค้าเข้าสหภาพ
ยุโรป	 โดยจะเข้าสู่การบังคับใช้จริงในปี	 2026	 เป็นต้นไป	 และจะต้องรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
พร้อมกับซื้อหลักฐานการปล่อยคาร์บอนก่อนเข้ายุโรป	 มาตรการนี้จะกระทบกับภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็น 
ประเทศไทย	หรือ	ทั่วโลก	หากจะทำาการค้ากับยุโรปมาตรฐานคาร์บอนจะต้องมีการยกระดับขึ้นมา	และถ้าไม่สามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ก็จะต้องมีการซื้อ	 certificate	 ต่าง	 ๆ	 เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการลดการปล่อย 
คาร์บอนแล้ว	 ธุรกิจ	หรือ	 อุตสาหกรรมไทยจำาเป็นมากท่ีจะต้องศึกษาและพร้อมรับมือกับการต่อต้านปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกและการจัดการการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	(Climate	change)	
	 ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	ตลอดจนการพัฒนาการใช้แหล่งเก็บข้อมูล	การผลิตข้อมูล	การรักษา
ข้อมูล	 และการกำาจัดข้อมูลต่าง	ๆ	 เหล่าน้ี	 จะมีการใช้พลังงานสูงมากขึ้น	 โดยจะเก่ียวข้องกับการเกิดก๊าซคาร์บอน	 
ดาต้าเซ็นเตอร์	 ไอคลาวน์	 วีดีโอต่าง	 ๆ	 ใช้พลังงานคาร์บอนค่อนข้างมาก	ค่ายคอมพิวเตอร์	 ซอฟท์แวร์ต่าง	 ๆ	 
จึงพยายามทำาการตลาดเรื่องการลดคาร์บอน	ปัจจุบันการทำาธุรกิจต่าง	ๆ	โรงงานอุตสาหกรรม	นิคมอุตสาหกรรม	
ท่ีจะรับเป็นเจ้าของพื้นท่ีให้เช่า	 ได้มีแหล่งพลังงานสำารองให้เลือกได้หรือไม่	ความคิดเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลจะมาช่วย 
ลดปัญหาคาร์บอน	(Carbon	footprint)	อาจไม่ถูกต้อง	100%	หากไม่มีการใช้เทคโนโลยีตรงนี้ให้มีความเหมาะสม	
	 เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมจะสามารถทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการใช้ได้มากอยู่เช่นกัน	ตัวอย่างเช่น	
การทำา	Smart	 farm	 โดยใช้	 Drone	 ในการลดการใช้น้ำา	 การใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศ	 ในการจัดการเรื่องการ 
เพาะปลูกและการจัดการน้ำา	 การจัดการการใช้ยาฆ่าแมลงในการเกษตร	 การใช้โทรศัพท์มือถือในการนำาทาง	 
การเรียกแท็กซี่มารับ	แทนที่จะมีการวิ่งรถเปล่า	การทำา	smart	home	เพื่อเปิดแอร์	ไฟฟ้า	ในเวลาที่เหมาะสม	เป็นต้น	
	 สำาหรับ	depa	ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ในการรับมือกับปัญหานี้	ได้แก่	
	 1.	การปรับทุนมนุษย์	มีการ	reskill	และ	upskill	
	 2.	 การปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจดั้งเดิมสู่เศรษฐกิจดิจิทัลมูลค่าสูง	 การผลักดัน	 start	 up	ภาคธุรกิจ	 และ	 
ภาคบริการ	การเร่งเศรษฐกิจฐานราก	การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัล	
	 3.	การกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียม	สร้างเมืองอัจฉริยะ	สร้างสังคมดิจิทัล	
	 4.	การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล	การทำา	smart	cities	และ	smart	environment	22	 เมือง	 
ในประเทศไทย

	 ปัจจุบัน	 depa	 ให้ความสำาคัญกับด้านการเกษตรมากเน่ืองจากเป็นจุดแข็งประเทศไทย	 นอกจากน้ียังมี 
กองทุน	Productivity	 เพื่อการพัฒนาอีกด้วย	สำาหรับเกษตรรายย่อยอาจสามารถรวมตัวกันและทำางานร่วมกัน 
กับบริษัท	Drone	หรือตั้งบริษัทเองได้	ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนวิสาหกิจในชุมชนตนเอง
	 ดร.เฉลิมรัฐ	 นาควิเชียร	 ได้กล่าวถึง	 กุญแจความสำาเร็จในการพัฒนาและดึงดูดการลงทุน	คือ	 เรื่อง 
ของ	ESG	(Environment,	Social	และ	Governance)	ซึ่งมี	5	ด้าน	ได้แก่	
	 1.	Information:	เก็บข้อมูล	วัดผล	ประเมินผลได้	
	 2.	Imitation:	ไม่ลอกเลียน	ไม่ทำาตามๆ	กัน	หรือแค่เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์	
	 3.	Implement:	ทำาจริง	ทำาต่อเนื่อง	ซึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลง	
	 4.	Innovation:	สร้างสรรค์นวัตกรรม	เช่น	IOT	
	 5.	Integration:	รว่มมือ	สรา้งเครอืขา่ย	ซึง่จะทำาให้เศรษฐกิจ	สังคม	ส่ิงแวดล้อม	ดำาเนนิไปด้วยกันอยา่งย่ังยนื

	 การทำาเกษตรแบบแม่นยำาจะลดการขาดทุน	การใช้อุปกรณ์การเก็บข้อมูลท่ีสำาคัญสำาหรับการพยากรณ์
อากาศมีความสำาคัญกับการเกษตร	 และ	การท่องเท่ียว	 เช่น	การเก็บเก่ียวผลผลิตของน้ำายางพารา	การคำานวณ 
วันท่ีดอกซากุระบานในประเทศญี่ปุ่น	 ท้ังน้ี	 วิทยากรได้เน้นว่า	การร่วมมือกันของแต่ละองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน 
มีความสำาคัญเพื่อให้เกิดผลสำาเร็จใหญ่ขึ้นในการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
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	 ดร.เดวิด	มกรพงศ์	ทำาวิจัยและดำาเนินธุรกิจเก่ียวกับ	Deep	Tech	 ได้ให้มุมมองเรื่อง	Food	processing	 
และการใช้	 AI	 กับ	 sensor	 ใน	 Southeast	 Asia	 โดยการประยุกต์ใช้ในเชิงปศุสัตว์	 ซึ่งการดำาเนินการในเรื่อง 
เก่ียวกับสัตว์เศรษฐกิจยังมีน้อยมาก	 เรามีการทำาฟาร์มโคนมน้อย	 โดยฟาร์มท่ีมีอยู่ประเทศไทยให้ความสำาคัญ 
กับการผลิตนมสำาหรับส่งโรงเรียน	 โดยใช้ระบบส่งนมร้อน	 เพราะไม่มี	 logistics	 ระบบแช่เย็น	 ถ้าเราสามารถ 
กำาหนดเส้นทางนมโรงเรียนได้เหมาะสมจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้พอสมควร	การใช้	 software	 
บันทึกสุขภาพสัตว์	 การจัดการเรื่องชนิดและปริมาณอาหารสัตว์	 การผสมเทียม	 การจัดการเรื่องน้ำาเสีย	 
จะช่วยลดต้นทุน	 เพิ่มผลผลิตและลดการปล่อยแก๊สของเสียจากฟาร์ม	 การพยากรณ์อากาศก็เป็นส่ิงสำาคัญ	 
อาจจะใช้ข้อมูลจากกรมอุตุวิทยา	ร่วมกับ	sensor	เพื่อสามารถเป็นข้อมูลควบคุมอุณหภูมิเพื่อไม่ให้วัวมีอุณหภูมิ 
ในตัวร้อนเกินไป	 จะควบคุมการปล่อยน้ำานมของวัวได้	 หรือ	 หากมีฝนตกชุกเกินไปอาจมีแบคทีเรียก่อให้เกิดโรค 
เต้านมวัวอักเสบ	 ส่งผลต่อการผลิตนมด้วย	การวัด	 บันทึก	 และลดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม	 เป็นส่ิงจำาเป็น	
อย่างไรก็ตามยังต้องการความเชี่ยวชาญในการอ่านและการแปลผลข้อมูลท่ีเก็บได้ด้วย	 การบริหารจัดการ	 
smart	 farm	จะมีผลต่อการลดต้นทุน	และสร้างความย่ังยืนด้วย	การใช้เทคโนโลยีจัดการเรื่องน้ีท้ัง	supply	chain	 
จะทำาให้ได้	carbon	credit	ซึ่งนำาไปใช้	หรือ	ขายต่อได้	
	 ดร.เฉลิมรัฐ	นาควิเชียร	กล่าวเสริมว่า	ปัจจุบันการลงทุนทั่วโลกหดตัว	ทั้งในอเมริกา	ไทย	และจีน	คนมีเงิน 
ไม่ใช้เงินในการลงทุนกับธุรกิจใหม่	 เน่ืองจากดอกเบ้ียสูง	การลงทุนจึงมีความเส่ียงสูง	 ปัจจุบันมี	 sector	 เดียวคือ 
ธุรกิจท่ีตอบสนองต่อความย่ังยืน	ธุรกิจท่ีลดการปล่อยคาร์บอน	ซึ่งบริษัทที่สนับสนุน	ESG	 ยังมีการใส่เม็ดเงินอยู่	
เนื่องจากมีสิทธิพิเศษที่ทำาให้ต้นทุนลดลง	จะดำาเนินธุรกิจได้ดีขึ้น	
	 แนวโน้มการลงทุนท่ีมาจากนโยบายดอกเบ้ียสาธารณะที่มาจากหลายสาเหตุ	 ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจ 
ท่ีไม่แน่นอนซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุน	 เรื่องของการวิจัย	 หรือ	 เทคโนโลยี	 ระบบการสนับสนุนซึ่งมีทั้งการวัด	 
การประเมิน	 และรายงานผลเป็นตัวเลข	 ต้องมีการพัฒนา	 และปรับปรุงเพื่อส่งผลต่อภาคธุรกิจให้ย่ังยืนต่อเน่ือง	 
ได้	 credit	 rating	 เพื่อสร้างภาคธุรกิจมี	 awareness	นำาไปใช้ในการวางแผนต่อไปในอนาคต	 เชิงการจัดการเชิง 
กลยุทธ์ต่อไป
	 ดร.เดวิด	มกรพงศ์	 ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า	 นักวิจัยควรทำาหัวข้อวิจัยในโจทย์	 หรือ	ประเด็นท่ีเป็นปัญหาของ 
ผู้ใช้	 เช่น	 การลดต้นทุนของเกษตรกรจากสาเหตุต่าง	 ๆ	 และภาครัฐ	 หรือ	 องค์กรท่ีรับผิดชอบควรเป็นผู้ช่วย	 
implement	solution	ให้กับเกษตรกร	ซึ่งปัจจุบันหัวข้อวิจัยเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนจาก	funding	ต่าง	ๆ 	เพิ่มขึ้น	
อีกประเด็นคือ	ในการสร้าง	หรือ	เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร	ต้องดูว่าผู้ที่จะซื้อต้องการอะไร	อยู่ที่ไหน	ใช้ดัชนี
อะไรในการวัดผลิตผลทางการเกษตร	เพื่อจะได้ส่งออกให้ตรงตาม	กฎเกณฑ์	และความต้องการของผู้ซื้อ
	 สภาคณาจารย์ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านท่ีมาบรรยายและแลกเปล่ียนความรู้ให้กับสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล	ผู้สนใจสามารถรับชมการเสวนาวิชาการย้อนหลังได้ที่	Facebook:	MU	Faculty	Senate
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คอลัมน์ “กินดี ปลอดภัย ไกลโรค”คอลัมน์ “กินดี ปลอดภัย ไกลโรค”
จากหนังสือ 45 เรื ่องเล่าอาหารและโภชนาการ จากหนังสือ 45 เรื ่องเล่าอาหารและโภชนาการ 

กินดี ปลอดภัย ลดโรคกินดี ปลอดภัย ลดโรค
สถาบันโภชนาการสถาบันโภชนาการ
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ข่าวสภาคณาจารย์ 
เป็นหนังสือในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ   
ข้อคิดเห็น ทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด 
จดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์ เกณฑ์การพิจารณา 
บทความเป็นไปตาม www.senate.mahidol.ac.th/th/regulation.html

บรรณาธิการประจำาฉบับ  ผศ.นพ.คชินท์ วัฒนะวงษ์

กองบรรณาธิการ   ผศ.นพ.คชินท์ วัฒนะวงษ์  ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช  ผศ.ดร.จรรยา ธัญญาดี
      อ.ดร.ฐิตารีย์ บุญตันตราภิวัฒน์  อ.ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล  ศ.ดร.นริศรา จันทราทิตย์
    อ.ทพญ.ปนิดา ภาวิไล  อ.ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์  ผศ.ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย  
    ผศ.ดร.สันติ มณีวัชระรังษี

ประสานงานกลาง   พัชญา วงษ์วันทนีย์  ดาริน พรหมศิลป์
ออกแบบและจัดทำารูปเล่ม   พรศิริ บุญมาวงค์

เจ้าของ    สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล		สำานักงานอธิการบดี		มหาวิทยาลัยมหิดล		ชั้น	5
	 	 	 	999		ถนนพุทธมณฑลสาย	4		ต.ศาลายา		อ.พุทธมณฑล		จ.นครปฐม		73170
	 	 	 	โทรศัพท์	:	0-2849-6351-2		โทรสาร	:	0-2849-6350

 รรณาธิการแถลง บ
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.คชินท์ วัฒนะวงษ์

	 ในท่ีสุดก็มาถึงการทำาหน้าที่ครั้งสุดท้าย	 ในบทบาทบรรณาธิการข่าวสภา
คณาจารย์ของผม	 และในวาระหน้าผมตัดสินใจไม่ลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิก 
สภาคณาจารย์อีก	แต่ผมก็อยากเห็นมหาวิทยาลัยมหิดลของเรา	มีความเจริญก้าวหน้า	 
เหนือส่ิงอื่นใด	 อยากให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีธรรมาภิบาลสูงขึ้นอีก	 เพราะอยากเห็น
อาจารย์	รวมถงึบุคลากรทำางานกันอย่างมคีวามสขุ	เปน็การสรา้งแรงดงึดดู	คนด	ีมีฝีมอื
มาทำางาน	ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

	 ผมอยากให้คณาจารย์เห็นความสำาคัญของสภาคณาจารย์	มาร่วมสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยมหิดล	อนัเป็นท่ีรกั	เพราะอาจารยห์ลายท่านเป็นศษิย์เก่าของมหาวทิยาลัย
มหิดล	ผมเองก็เคยได้ศึกษาที่ศาลายา	เชื่อว่าผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง	ต่างมีความตั้งใจที่
จะเข้ามาทำางานเพื่อส่วนรวม	มีความเป็นกลาง	และทำาหน้าที่อย่างเป็นธรรม

	 สำาหรบัเนือ้หาสาระของขา่วฉบับน้ี	ยังเปน็เรือ่งท่ีนา่สนใจ	เปน็เกรด็ความรู	้เหมอืน
เช่นเคย	หวังว่าอาจารย์จะเข้ามาติดตามกันเรื่อย	ๆ	นะครับ

	 สุดท้ายน้ี...ขอบคุณสมาชิกสภาคณาจารย์ทุกท่านสำาหรับประสบการณ์การ
ทำางานร่วมกันมาตลอดระยะเวลา	2	ปี	ครับ

สวัสดี เพ่ือน ๆ ชาวมหิดลทุกท่าน


